



ข่าวเด็ก 6 ขวบอยากผิวขาวตามโฆษณา เอาผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์มาอาบ

ภก. สมชาย ปรีชาทวีกิจ
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

ตามที่มีข่าวว่าเด็กอายุ 6 ขวบ หลงเชื่อโฆษณาที่มีการนำเสนออย่างแพร่หลายเป็นการสร้างค่านิยมให้กับเด็กและวัยรุ่นอย่างมาก ว่าการมีผิวที่ขาวเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสวยงาม จนกระทั่งมีการนำผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการซักผ้าหรือแช่ผ้าเพื่อขจัดคราบสกปรกและฟอกผ้าให้ขาว มาใช้ในการอาบน้ำเพื่อหวังให้ผิวของตนเองขาวนั้นนับเป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดผิวหนังไหม้และอักเสบเป็นแผลอย่างรุนแรงได้

ผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์

ผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบและฟอกผ้าขาว จัดเป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาดูแลอยู่ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการขจัดคราบและฟอกผ้าขาว โดยผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ 6% ซึ่งเป็นสารที่ให้คลอรีนที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการใช้โดยตรงกับผิวหนังมนุษย์จะทำให้ผิวหนังไหม้และอักเสบเป็นแผลและหากเข้าตาก็อาจทำให้ตาบอดได้ ทั้งนี้ความรุนแรงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่ใช้หรือการเจือจางอีกด้วย การนำไปใช้กับผิวหนังโดยเข้าใจว่าช่วยทำให้ผิวขาว เป็นการนำไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงได้

วิธีการใช้

ในการใช้ตามปกติซึ่งเป็นการขจัดคราบหรือฟอกผ้านั้น ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนที่มากกว่าจะต้องเจือจางกับน้ำในปริมาณที่กำหนด อีกทั้งวิธีการใช้ตามคำเตือนที่ฉลากยังกำหนดให้ควรต้องใส่ถุงมืออีกด้วย การนำมาใช้อย่างไม่ถูกต้องข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ทางผู้ปกครองเองจะต้องพูดอธิบายให้เด็กเกิดความเข้าใจถึงอันตราย และไม่ควรหลงเชื่อตามคำนิยมโฆษณาที่ผิด ๆ โดยเฉพาะการนำสิ่งที่เป็นอันตรายมาใช้อย่างไม่ถูกวิธี

ทั้งนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดูแลอยู่นั้น ที่ฉลากของผลิตภัณฑ์เองจะมีรายละเอียดอธิบายอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ คำเตือน วิธีเก็บรักษา ซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย เช่น ในเรื่องการเก็บรักษาจะต้องเก็บให้มิดชิดห่างจากมือเด็ก เพื่อไม่ให้เด็กหยิบถึงเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้